



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สนุก ไอ.เอ็น.เอ็น. นิวส์</p> <p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คำสั่งโยกย้าย ผอ.รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จะทำหนังสือย้ายผอ.คนเดิมให้กลับมารับตำแหน่งเดิม 3 จังหวัด คือ รพ.เลย รพ.ขอนแก่น และ รพ.กาฬสินธุ์ ในเร็วๆ นี้ ยืนยันว่าไม่มีผลต่อคนที่ไปรายงานตัวแล้ว หลังจากนั้นจะให้ผอ.รพ.ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มาแสดงวิสัยทัศน์และทำข้อตกลงการพัฒนารพ. และนำนโยบายการสรรหาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำ สธ. เพื่อออกเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ให้มีกรรมการสรรหา มีการแสดงวิสัยทัศน์ และประเมินผลการทำงานทุก 6 เดือน และ 1 ปี ถ้าทำงานไม่ได้ตามเป้าก็จะมีเหตุผลย้ายออก สำหรับ นพ.บรรพจน์ เดิมรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เมื่อมี พญ.ทิวาวรรณ ปิยะกุลมาลา มาเป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ก็ให้อยู่ รพ.กาฬสินธุ์ตามเดิม เพียงแต่ไม่ต้องรักษาการ ผอ.แล้ว ส่วนที่ นพ.เกรียงศักดิ์ จะร้องเรียนนายกฯ หากมีคำสั่งย้าย ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎ ไม่มีใครกดดัน และยินดีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว</p> <p>ด้าน นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ที่ถูกโยกย้ายไปรพ.เลย กล่าวว่า ผอ.กาฬสินธุ์ได้ชะลอหนังสือลาออกไว้ก่อน และรอดูการทบทวนการโยกย้าย ขณะนี้ได้ลาพักก่อน 30 วัน เพื่อรอดูการพิจารณาคำสั่ง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ห้องประชุม รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะแพทย์และพยาบาล รพ.ชุมแพ จัดพิธีต้อนรับ พญ.ดวงพร อัครวราชันย์ ที่ย้ายมาเป็น ผอ.รพ.ชุมแพ และพิธีส่ง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น</p> <p>นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า พร้อมจะบริหาร รพศ.ขนาดใหญ่ เน้นความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของประชาชน จัดการสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อ บริหารแบบกระจายศักยภาพ ให้ความช่วยเหลือ รพช.ต่าง ๆ ให้มีศักยภาพบริการสูงขึ้น ส่วนเรื่องที่มีคำสั่งย้ายกลับที่เดิมนั้น ยังไม่เห็นคำสั่ง และเรื่องยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรียังไม่ขอพูดเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรวัชชัยกุล ซึ่งถูกย้ายไปเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้า กล่าวว่า การโยกย้ายคนที่เข้าราชการทุกคนต้องยอมรับคำสั่งและปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจะทำงานร่วมกับบุคลากรในรพ.ทุกระดับ เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดีของประชาชน</p> <p>ด้าน นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรม รพศ./รพท. กล่าวว่า หากปลัด สธ.ออกหนังสือให้ผอ.รพศ.ในพื้นที่ที่มีปัญหากลับไปเหมือนเดิม ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี อย่างไรก็ตามจะรอดูหนังสือคำสั่งย้ายว่าจะออกมาได้ช่วงไหน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย และรศ.แทนผอ.กองบริหารการสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีข้อสงสัยเรื่องไม่มีการแต่งตั้งผอ.รพ.ตราด ทำให้ตำแหน่งว่าง ว่า ได้ย้ายจากผอ.รพ.ตราด มารศ.ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2560 และมีการแต่งตั้ง นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร เป็นผอ.รพ.ตราดแล้วตั้งแต่ปี 2560 แล้ว ส่วนที่คำสั่งระบุเช่นนั้น เพราะยังมีชื่ออยู่ในบัญชี จ.ตราด ส่วนที่แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.เลยด้วยนั้น เป็นเพียงการแขวนตำแหน่งผอ.รพ.เลย เพราะหากรับตำแหน่งผอ.กองบริหารการสาธารณสุข เท่ากับเป็นการลดชั้น จึงยังใช้ตำแหน่งผอ.รพ.เลย แต่มาปฏิบัติหน้าที่ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และหากนพ.บรรพจน์ มารพ.เลย ก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผอ.รพ.เลยจริง แต่ที่ใช้ว่ารักษาการแทน เพราะนพ.บรรพจน์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับซี 10 ซึ่งสูงกว่าผอ.รพ. จึงใช้ว่ารักษาการผอ.รพ.</p>
<p>มติชน</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.... นั้น สธ.ตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งมีตัวแทนจากหลายหน่วยงาน รวมถึงตัวแทนจาก ก.การคลัง ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ทราบมาว่า สธ.เสนอร่างกฎหมายเพื่อบรรจุระเบียบที่ประชุม ครม. แล้ว ดังนั้นคงไม่ต้องมีการหารือเป็นการเฉพาะระหว่าง 2 กระทรวงอีก หากกฎหมายผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน และประกาศบังคับใช้ ก.การคลังพร้อมที่จะปฏิบัติตาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พินิจ ธีรวัชโชติ ในฐานะคณะกรรมการหลักประกันและที่ปรึกษากรมการสาธารณสุข สนช. กล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน	<p>ว่า หน่วยบริการมีทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความเสมอภาคกัน ไม่เห็นด้วยที่จะจัดเก็บเงินสมทบให้ภาครัฐอย่างเดียว และรายละเอียดที่เขียนไว้ในแต่ละมาตราทำให้มีความสับสน หลักการของร่างพ.ร.บ.นี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แต่ไปสร้างภาระกับคนสูบบุหรี่ที่เป็นต้นเหตุ</p> <p>-เสนอบทความ พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้ความเห็นว่า การเก็บภาษีบุหรี่เพื่อมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ไม่พอและไม่คุ้มค่างับความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากภาวะโรคจากบุหรี่ โดยงานวิจัยของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ปี 2552 พบว่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการสูบบุหรี่มีมากถึง 7 หมื่นกว่าล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในประมาณ 15-20% ส่วนการวิจัยของตน ปี 2559 พบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาโรคที่เกิดจากบุหรี่ของผู้ป่วยในประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยในระบบบัตรทอง หากประมาณการโดยอ้างอิงข้อมูลปี 2552 ค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ป่วยในอยู่ที่ 10% ในปี 2559 ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากบุหรี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท ขณะที่ภาษีที่เก็บจากบุหรี่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น ทางออกคือต้องป้องกันไม่ให้คนสูบบุหรี่หรือรณรงค์ให้เลิกสูบ และการเก็บภาษีเพิ่มต้องทำให้ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นและมีมาตรการป้องกันไม่ให้ไปสูบบุหรี่ที่ราคาถูกกว่าด้วย</p> <p>ด้าน ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ นิต้า กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะเก็บภาษีบุหรี่ย่านมาช่วยเหลือกองทุนบัตรทอง แต่การเก็บได้เพียง 3-4 พันล้านบาทต่อปี อาจไม่เพียงพอ เพราะระบบบัตรทองเป็นสิทธิประโยชน์แบบปลายเปิด และไม่มีการร่วมจ่าย และการเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmark Tax) เป็นการเปิดช่องไปสู่การใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์เหมือนที่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วกับ สสส. และ สปสช. และเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน ควรเก็บภาษีสรรพสามิตแล้วไปผ่านระบบงบประมาณตามปกติ และควรเก็บภาษีเหล้า เบียร์ น้ำอัดลมและน้ำหวาน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้วย</p>
มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บประชาชาติธุรกิจ Innnews, Bangkok Post	<p>แพทย์แผนไทยขอบรรจุ ชรก.</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย) ประมาณ 80 คน นำโดย นายธราธร อัครวิธรรวโรชิตี ประธานชมรม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอความเป็นธรรมและพิจารณาจัดสรรตำแหน่งบรรจุข้าราชการ สธ. สายงานแพทย์แผนไทย เพื่อให้เท่าเทียมกันในทุกวิชาชีพ และแก้ไขปัญหาด้านแคลนแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของรัฐ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้ลูกจ้างชั่วคราว พกส. พรก. และจพ.สาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง มารับหนังสือแทน และกล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สธ. ก.พ. และสำนักงบประมาณ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>
สวท. สำนักข่าวไทย สยามรัฐ สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ นอกจากคำนึงถึงความปลอดภัยของวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ก่อนนำไปปรุงอาหาร ด้วยการล้างให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหาร ยังควรเน้นบริโภคผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง ถั่ว งา เต้าหู้ เห็ดต่างๆ ลดหวาน มัน เค็ม เลี่ยงทอด ผัดน้ำมันเยิ้ม แป้งเลียนแบบเนื้อสัตว์</p> <p>-เสนอข่าว จนท.สธ. พังงา ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อลดภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นโทษของภาชนะที่บรรจุ และหันมาใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปารัตนา ประสงค์ดี นพ.สจจ.ชัยนาท เน้นการกินเจให้ถูกสุขลักษณะและหลักโภชนาการ เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์เทียมและเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพิ่มผักผลไม้หลากสี ล้างให้สะอาดก่อนปรุง ก่อนกิน</p>
สำนักข่าวไทย	<p>นมแม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่มีสื่อออนไลน์เสนอให้บริจาดนมแม่ให้กับแม่ที่ไม่มีนมเพียงพอที่จะเลี้ยงลูก ว่า การแจกจ่ายกันเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้ทำตาม</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า นมแม่จากการบริจาดมีความจำเป็นสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนด หรือทารกน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ หรือเด็กป่วย โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับลำไส้ แต่ต้องเป็นนมแม่บริจาดที่ผ่านการมวิธีตรวจและฆ่าเชื้อโรคแล้วตามมาตรฐาน มีระบบธนาคาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้ำนม (MILK BANK) ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
เว็บไซต์ thailandplus	<p>ชาซงกระเจียบแดง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รก.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า อาหารเจมีกัมแปงและน้ำมันเป็นหลัก แนะนำเครื่องดื่มสมุนไพรกระเจียบแดง ที่มีสารกลุ่ม Anthocyanins และวิตามินซี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เหมาะที่จะใช้ป้องกันโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ นอกจากนี้ จากรายงานการศึกษาพบว่า การดื่มชาซงจากกระเจียบแดงเป็นเวลา 2 เดือน จะสามารถลดความดันโลหิตได้ และหากรับประทานติดต่อกันมากกว่า 4 เดือน จะสามารถลดไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ได้ นอกจากนี้ การรับประทานสารสกัดกระเจียบแดง 1,000 มก./วัน ต่อเนื่อง 3 เดือน สามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องรุนแรง และอาจทำให้คนธาตุอ่อนท้องเสียได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02 5917007 ต่อกองวิชาการและแผนงาน หรือศึกษาข้อมูลในแอปพลิเคชันสมุนไพรไทย (Thai Herbs)</p>
มติชน Thaipbs สำนักข่าวไทย NBT ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์	<p>คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 ว่าที่ประชุมกำหนดแนวทางของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพราะถือเป็นมาตรการสำคัญที่ทำให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำเร็จ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งแล้ว 42 แห่ง และจะจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดก่อนสิ้นปี 2561 เพราะในปีใหม่นี้จะเน้นการควบคุมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในชนบท</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ร่างแนวทางปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ควรมีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยบูรณาการกับการประชุมคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่มีผลจ.เป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยราชการและภาคประชาสังคมร่วมรับผิดชอบแผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>เทคนิควยต้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เทคนิควยต้า (VOJTA THERAPY) ใช้อย่างแพร่หลายในเยอรมนี ส่วนประเทศไทยได้นำมาใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ปี 2556 และเริ่มใช้กับกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ในปี 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กรมการแพทย์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนำเทคนิคดังกล่าวนี้มาใช้เพื่อฟื้นฟูกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันฯ นำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยหลักการของเทคนิคนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอัตโนมัติ หากทำการกระตุ้นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแบบซ้ำๆ บ่อยๆ จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเส้นประสาทส่วนปลายสมองและไขสันหลังขึ้นใหม่ได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ มติชน	<p>สนับสนุนระบบไฟฟ้า รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว จากการประชุมของสธ.กับก.พลังงานและกองทุนเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน รมว.พลังงาน เห็นชอบสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากกองทุนพลังงานเพิ่มเติมให้รพ.สต.ที่มีไฟฟ้า แต่มีปัญหาไฟดับ ไฟตก และไฟฟ้าไม่เสถียร นอกเหนือจากรพ.สต.ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 227 แห่ง สป.สธ.จึงส่งหนังสือถึงสสจ. 24 จังหวัด ให้ลงนามและส่งเอกสารไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 26 ก.ย.2561 เพื่อกองบริหารการสาธารณสุขรวบรวมส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้ส่งเอกสารตัวจริงไปยังที่ปรึกษากองทุนฯ ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2561</p>
ไทยโพสต์ Bangkokbiznews	<p>ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วน รพ.วชิระภูเก็ต</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด รพ.วชิระภูเก็ต เชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวชิระภูเก็ต ร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน ครั้งที่ 2 “เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน” ในวันที่ 29 ต.ค. 2561 ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มฯ ชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต สอบถามและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ 083 – 969 3687</p>
สยามรัฐ	<p>ประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถีจะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 หัวข้อ “The best for the most reform to smart hospital” ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2562 โดยในส่วนภาคประชาชน จะจัดวันที่ 22 ก.พ. 2562 ตั้งแต่ 09.00-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	16.30 น. ผู้สนใจเข้ารับฟังความรู้เรื่องสุขภาพได้ที่ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี ลงทะเบียนได้ที่ www.rajavithi.go.th/tj/meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เดลินิวส์ คอลัมน์: หมายเหตุ ประชาชน	วันล้างมือโลก - เสนอบทความ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวว่า สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 15 ต.ต.ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ "ขอให้ทุกคนมีมือที่สะอาด : Let's give everyone a clean hand" โดยมีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึง 50%
เดลินิวส์	เสนอแก้อุบัติเหตุเป็นวาระแห่งชาติ - เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาติบัญชา ผอ.ศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกและรพ.ขอนแก่น ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด กล่าวในการเสวนาหัวข้อ "อุบัติเหตุคนไทยในสายตาชาวโลก" ว่า รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากนัก เห็นได้จากที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2562 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเรื่องการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัญหาสำคัญมาก จึงต้องการเสนอให้พรรคการเมืองต่าง ๆ มาร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยกัน
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าว รอบอาณาจักร	โรคฉี่หนู - เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สจ.อุตรธานี เผยว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวมักพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานาน กรณีมีบาดแผลที่เท้าห้ามลงน้ำโดยเด็ดขาด หากเสี่ยงไม่ได้ควรสวมรองเท้าบู๊ต หรือรองเท้าน้ำ หากสงสัยว่าเป็นโรคฉี่หนูควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 48 ชม. เพื่อการรักษาที่ได้ผล โรคฉี่หนูติดต่อสู่คนโดยการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรืออาจเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผลหรือเย็บที่ปาก หลังรับเชื้อ 2-7 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หากอาการรุนแรงจะเสียชีวิตได้
ข่าวสด คอลัมน์ รุ่งตัดแวง	แพทย์ระบบ AI - เสนอข่าว สำนักงานประกันสุขภาพของจีน ระบุว่า มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากฮ่องกงมาช่วยแก้ไขปัญหาด้านแคลนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ มีชื่อว่า "ผิงอัน คุณหมอแอสติ" โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลด้านสุขภาพพร้อมประวัติ อาการเจ็บป่วย และตรวจวัดค่าสุขภาพพื้นฐาน ระบบจะประเมินและส่งข้อมูลไปให้แพทย์วินิจฉัยโรค และออกใบสั่งยาให้ผู้ใช้เดินทางไปซื้อได้เอง พบว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษาถึง 5 แสนคน/วัน และมีผู้ลงทะเบียนเป็นลูกค้าแล้วกว่า 228 ล้านคน
กรมประชาสัมพันธ์	ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ สาขา รพ.สมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และบริการข้อมูลข่าวสารด้านสมุนไพรแก่ประชาชน ส่งเสริมตลาดการค้าสมุนไพร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ตั้งแต่ยา อาหาร เวชสำอาง และยังพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ดั้งเดิมคือ ธาตุเจ้าเรือน มาแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch